

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างและพัฒนา ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย  
เกี่ยวกับวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางพรศรี สิงคะปะ	สาธารณสุขอำเภอ	สสอ.ร่องกวาง	
๒	นายจิรายุ นามบุญมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ร่องกวาง	
๓	นายวงศกร ราชปิ่นตึบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ร่องกวาง	
๔	น.ส.แสงเทียน แสนปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.ร่องกวาง	
๕	น.ส.สุมินตรา สร้อยสาย	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.ร่องกวาง	
๖	นายไพโรจน์ สายศร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ร่องกวาง	
๗	นายมงคล วงศ์พิฒิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.แม่ยางยวง	
๘	นางสาวรพีพร วงศ์ไธ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.แม่ยางตาล	
๙	นายสมฤทธิ์ หงษ์กัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.แม่ยางร้อง	
๑๐	นายธีรศักดิ์ กันหมุด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ห้วยโรง	
๑๑	น.ส.ปริมประภา ตายัน	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.ห้วยแก็ด	
๑๒	นายสมบูรณ์ ปิติจะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.วังปึง	
๑๓	นายพันยศ ธงชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.โทรพระราว	
๑๔	นายบัณฑิต อบอุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.แม่ทราย	
๑๕	นายธีรพงษ์ เชื้อนพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ปากห้วยอ้อย	
๑๖	นายมณฑิเตอร์ กันยะมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านเวียง	
๑๗	นายพงษ์เทพ ใจวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.น้ำเลา	
๑๘	นายสิทธิพงษ์ มีมนต์	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ไผ่ย้อย	
๑๙	นางนุชจรินทร์ กันหมุด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งศรี	
๒๐	นายเจษฎา วงศาศิริกุล	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ	สสข.ห้วยฮ่อม	
๒๑	น.ส.ภิญญาธิ์ จันคำ	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ไผ่โทน	
๒๒	น.ส.กรรณิกา นำสม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว	
๒๓	นายศุภพร ใสสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ กว	รพ.สต.แม่ยาวรี	
๒๔	นายสุเทพ ฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ กว	รพ.สต.ไผ่โทน	
๒๕	นายอัครวิ นวรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ กว	รพ.สต.น้ำเลา	
๒๖	นายวิชาญ อรรถนที	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ กว	รพ.สต.ห้วยฮ่อม	
๒๗	นายชุตินภาพ บุญสิทธิ์	อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	รพ.สต.ร่องกวาง	